

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560

พาราควอต..ต่างมุม



แนวคิดแบนสารเคมีกำจัดวัชพืช “พาราควอต” ในปี 2562 ที่ตัวแทนกรมวิชาการเกษตรตกปาก รับคำต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง อันมีกระทรวง สาธารณสุขและเอ็นจีโอเป็นโต้โผใหญ่...ในมุมมองคนทั่วไปถือเป็นเรื่องดี ถูกต้องชอบธรรม เพราะที่ผ่านมา แค่มิคำ่ว่า “สารเคมี” อยู่ตรงไหน เราจะมองในด้านลบมาตลอด ด้วยอคติมนโศศาสตร์บั่นสมอง โดยเฉพาะ พาราควอต มีการให้ข้อมูลเป็นสารอันตรายสูง ทำให้คนตายได้...เพราะมีการนำไปดื่มฆ่าตัวตาย ทั้งที่เป็น สารผลิตออกมาเพื่อใช้กำจัดวัชพืช...ไม่ได้ตั้งใจผลิตให้คนซื้อไปใช้ปลิดชีพตัวเอง แต่ในมุมมองของคนต้อง ใช้ ต้องฟังพาสารตัวนี้ อย่างเกษตรกร ชาวไร่ ชาวน...มองต่างออกไป

พาราควอต คือ สารเคมีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต ถูกกว่าจ้างคนมาถอนหญ้าที่มีค่าแรงแพง และ ดีกว่าใช้รถจักรกลมาไถกลบ เพราะวัชพืชมักจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆในฤดูฝน แปลงเกษตรดินนุ่ม เครื่องจักรกล ใช้การไม่ได้เพราะติดหล่ม...เป็นความจำเป็นที่คนในวงการแพทย์และเอ็นจีโอ ไม่ได้ลงมือทำเกษตร ไม่ เข้าใจ ข้อดีอีกอย่างที่คนทั่วไปไม่รู้กัน...กลไกการทำลายวัชพืช

เป็นสารที่กำจัดพืชทำลายเฉพาะสิ่งที่เป็นสีเขียว หรือ คลอโรฟิลล์ ที่อยู่ในใบพืช แต่ถ้าโคนต้นไม้ รากไม้ ที่เป็นสีอย่างอื่น ไม่มีคลอโรฟิลล์ พาราควอตจะไม่ทำลาย...ข้อดีนี้มีประโยชน์ตรงไหน ยกตัวอย่าง ง่ายๆ คุณมีสวนผลไม้ สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา มีวัชพืชงอกขึ้นมาในสวน คุณเอาพาราควอตไปฉีด กำจัดหญ้าได้ โดยไม่ต้องหวังว่าจะทำให้ไม้ผลของคุณเสียหาย เพราะโคนต้นไม้เป็นสีน้ำตาล และอีกอย่างรู้ กันดีฤดูฝนวัชพืชขึ้นง่าย พาราควอตเหมาะกับพื้นที่มีฝนตกชุก อย่างภาคใต้ ภาคตะวันออก ขอให้มีระยะ ปลอดภัยแค่ 1 ชั่วโมง สามารถฉีดพ่นได้แล้ว...ไม่เหมือนสารฆ่าหญ้าตัวอื่นต้องมีระยะปลอดภัยวันกว่า จะออกฤทธิ์ ฝนเกิดเทลงมา สารเสื่อมประสิทธิภาพ ต้องเสียเงินซื้อและจ้างคนมาฉีดพ่นใหม่

คราวนี้คนไม่เคยทำเกษตรพอจะเข้าใจไหม ทำไมเกษตรกรถึงอยากให้ฟังความให้รอบด้านหน่อย ไม่ใช่ฟังความจากคนไม่รู้เรื่องเกษตร แล้วพาล่มโนไปเรื่อย

กกร. หวั่นคำสั่งทรัมป์ กระทบการค้า-ลงทุน จับตาดอลลาร์ ดันบาทแข็ง



กกร. หวั่นคำสั่งทรัมป์ สร้างความไม่แน่นอนต่อการค้า-ลงทุน ทำสินค้าส่งออกไทย บางหมวดรับผลกระทบ จับตาทิศทางค่าเงินดอลลาร์ ส่งผลบาทแข็ง ยังคงประมาณการจีดีพีปีนี้ที่ 3.5-4.0%

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระบุว่า การประกาศคำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งมีไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศที่ถูกระบุว่าเกินดุลกับสหรัฐฯ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ และอาจจะสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางการค้าและการลงทุนในระยะข้างหน้าได้ แม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนก็ตาม

ทั้งนี้จากการประเมินผลกระทบในเบื้องต้นต่อไทย มีรายการสินค้าส่งออกที่อาจจะเข้าข่ายได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ จากประเด็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (AD/CVD) รวมทั้งสินค้าส่งออกที่ไทยใช้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ อาจจะพิจารณาบททวน ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มอาหาร, เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าส่งออกของไทยในบางหมวดก็ยังสามารถได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในกรณีที่ประเทศคู่ค้าอย่างญี่ปุ่นและจีนถูกตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระดับของมาตรการที่สหรัฐฯ จะนำออกมาใช้ ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไป

นอกจากประเด็นด้านการค้ากับสหรัฐฯ แล้ว ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ฯ ซึ่งส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมทั้งสถานการณ์การเมืองในยุโรป หลังจากช่วงที่ผ่านมา เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และตลาดเริ่มไม่แน่ใจต่อการผลักดันนโยบายของนายทรัมป์

“ทิศทางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วในเดือนมีนาคม ซึ่งการออกมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย น่าจะช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทไว้ได้บ้าง แต่อัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีแนวโน้มที่จะผันผวนสูง ทำให้ผู้ประกอบการยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังมีความไม่แน่นอน แต่ กกร. เห็นว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะยังทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2560 โดยมีการใช้จ่ายของภาครัฐ การขยายตัวของการท่องเที่ยว และการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนั้น กกร. จึงยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ไว้ที่ 3.5-4.0% และคาดว่า การส่งออกจะขยายตัว 1.0-3.0% ตามเดิม

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560

สหรัฐเปิดศึกทำค่าเงินป่วน กกร.-คลัง เกาะติดหัวนราคาน้ำมันพุ่ง



นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)กล่าวว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-ซีเรีย และเกาหลีเหนือขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยแต่ก็ทำให้ค่าเงินบาทผันผวนในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะรุนแรงมากขึ้นหรือไม่

นอกจากนี้ภาคเอกชนยังติดตามมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหรัฐต่อเนื่อง โดยได้ร่วมหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ทีมเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลการค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐว่าสินค้าใดจะมีแนวโน้มได้รับผลกระทบบ้าง รวมถึงติดตามท่าทีของทางสหรัฐเพื่อวางมาตรการรับมือต่อไป

“มาตรการของสหรัฐมีทั้งผลบวกและลบกับไทย ถ้าไทยหลุดจากแบล็กลิสต์ก็จะทำให้สถานการณ์การค้าและการลงทุนไทยดีขึ้น แต่หากผลการตรวจสอบออกมาว่าไทยเป็น 1 ใน 16 ประเทศ ที่ถูกสหรัฐกีดกันทางการค้า จะส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกของไทยไปสหรัฐลดลงจากปัจจุบันอยู่ที่ 10% ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวหาตลาดใหม่เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากการดำเนินนโยบายการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ สู้สุดท้ายแล้วสหรัฐน่าจะทบทวนมาตรการดังกล่าวว่าการเอาผิดกับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐไม่มากจะคุ้มหรือไม่”นายเจนกล่าว

สินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐบางหมวดอาจได้รับผลกระทบ อาทิ อัญมณียาง ฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ส่วนสินค้าบางหมวดอาจย้ายฐานการผลิตแต่ไม่มากนัก เช่น ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เป็นบริษัทของสหรัฐเอง หากสหรัฐจะตั้งฐานการผลิตกลับประเทศก็ต้องพิจารณาต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นว่าจะคุ้มหรือไม่ ส่วนอุตสาหกรรมอาหารประเภทอาหารทะเลกระป๋องรายใหญ่ของไทยนั้นได้ย้ายฐานลงทุนไปผลิตในสหรัฐก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ขณะนี้ภาวะความไม่สงบในต่างประเทศยังไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย แต่ทำให้ค่าเงินผันผวนไปบ้าง ตามปกติของตลาดที่มีความอ่อนไหว

“สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำขณะนี้คือ ดูแลไม่ให้เกิดเงินบาทเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป โดยตั้งแต่ต้นปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 3.7% ซึ่งแข็งค่าสุดเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนอย่าง ดอลลาร์สิงคโปร์แข็งค่า 3.4% ริงกิตแข็งค่า 1.2% รูเปียห์ 1.1% หยวน 0.7% แต่ยังไม่พอสู้กับค่าเงินเยนญี่ปุ่นที่แข็งค่า 5.4%” ถึงแม้เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนแต่การเห็นว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องโดยมีการใช้จ่ายของภาครัฐ การท่องเที่ยว และการส่งออกที่ดีขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ การส่งออกจะขยายตัว 1.0-3.0%

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีการทำสงครามระหว่างซีเรีย และสหรัฐว่าเป็นปัญหาที่ต้องติดตามใกล้ชิด แม้เบื้องต้นจะยังไม่กระทบโดยตรงกับประเทศไทย เพราะเรามีการค้ากับซีเรียน้อย แต่สิ่งที่ต้องจับตาคือราคาน้ำมันที่มีโอกาสสูงขึ้นนอกจากนี้ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการค้าของประเทศอื่นด้วยหรือไม่ เป็นต้น

นายภุชญา จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการทั้งทางการเงิน และการคลัง รวมถึงมาตรการทางภาษีไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว หากเหตุการณ์ลุ้รขยายวงกว้าง จนส่งผลกระทบต่อมายังประเทศไทยก็มีเครื่องมือพร้อมดำเนินการ

เคลียร์พื้นที่ระบอบ ‘हनอนหัวดำ’ ปูพรม ‘ประจวบ-สุราษฎร์’ สกัดระบอบ

นางสาวชุตติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า จากมติกรม.ที่อนุมติให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (हनอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 78,954 ไร่ 29 จังหวัด วงเงิน 287.73 ล้านบาท เพื่อตัดวงจรการระบาดของहनอนหัวดำมะพร้าวไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ คือปาล์มน้ำมัน และลดความรุนแรงการระบาดของहनอนหัวดำไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม จึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตามแผนระยะสั้นและระยะยาวตามมาตรการที่กำหนดไว้

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เบื้องต้นในช่วงเดือนเมษายน กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร จะร่วมกันดำเนินการป้องกันและกำจัดहनอนหัวดำในพื้นที่พบการระบาดรุนแรงมาก 2 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ พบการระบาดทุกอำเภอ รวมพื้นที่ 62,410 ไร่ และสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ระบอบ 5,536 ไร่ โดยที่ผ่านมา 2 ปัญหาสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการจัดการกับहनอนหัวดำในสวนมะพร้าวบางพื้นที่ได้ คือ เกษตรกรเจ้าของสวนบางรายไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ใช้สารเคมี และ เจ้าของสวนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ปลอ่ยให้สวนทิ้งร้างกลายเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ของहनอนหัวดำ

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำในพื้นที่ดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรมีแผนสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยแผนการสร้างการรับรู้ดังกล่าวจะทำทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ขณะเดียวกันกับการสร้างการรับรู้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่วิชาการของกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำคู่มือกำหนดวิธีการปฏิบัติในการกำจัดหนอนหัวดำในสวนมะพร้าวเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรและท้องถิ่น เพื่อชี้เป้าแหล่งระบาดที่ต้องเข้าไปดำเนินการ

“การดำเนินการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำ จะประสบความสำเร็จและได้ผลอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนหัวดำ ต้องให้ความร่วมมือและยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเพื่อไม่ให้หนอนหัวดำมีที่ยืนในประเทศไทยตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้”อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

คอลัมน์รักษ์เกษตร : ทางเลือกในการปลูกพืชทนแล้ง พืชใช้น้ำน้อย

คำถาม ผมอยากทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืชทนแล้งและพืชใช้น้ำน้อย เพื่อนำไปปลูกสลับกับการทำนาบ้างครับ

สมมุติ วิเชียรแก้ว

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

คำตอบ ประเทศไทยกำลังเข้าหน้าแล้ง การเตรียมมือรับกับสถานการณ์ภัยแล้ง จึงต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีผลกระทบโดยตรงหนึ่งในวิธีที่จะรับมือกับภัยแล้ง ก็คือ การปลูกพืชทนแล้งและพืชที่ใช้น้ำน้อย ที่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้น ได้แก่

ถั่วเขียว ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยฤดูที่เริ่มปลูก ได้แก่ หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เนื่องจากในช่วงระยะเวลานั้น เนื้อดินยังมีความชุ่มชื้นจากน้ำอยู่พอสมควร จึงสามารถปลูกได้ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น ประมาณ 60-70 วันเท่านั้น และยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย แต่สำหรับภาคอีสานและภาคเหนือ ควรให้พันธุ์ถั่วเขียวไปก่อน จึงควรลงมือปลูกได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เพราะจะทำให้ถั่วเขียวเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตงอกงาม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีมาก อายุเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 110-120 วัน แต่อยู่ในระยะเวลาแรกที่ปลูกข้าวโพด ควรใส่ใจในช่วงแรกให้มาก ไม่ควรให้ขาดน้ำ โดยเฉพาะช่วงที่มีการผสมเกสร เพราะหากขาดน้ำในช่วงนี้ อาจเป็นสาเหตุให้เมล็ดข้าวโพดเติบโตได้ไม่ดี กลายเป็นเมล็ดลีบแบน ไม่สวยงาม ทำให้ได้ราคาไม่ดี

หอม หรือกระเทียม ให้นำฟางข้าวที่เหลือจากการทำนาในฤดูทำนา มาใช้คลุมต้นหอม หรือกระเทียม จะช่วยลดการระเหยของน้ำ และช่วยไม่ให้พืชที่ปลูกโดนแสงแดดจนมากเกินไป เป็นวิธีการรักษาความชื้นในดินอย่างหนึ่งที่ได้ผล

มะละกอ เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง สามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน มะละกอทนแล้งได้แก่ มะละกอพันธุ์หนองหญ้าปล้อง เป็นมะละกอพันธุ์ผสมระหว่างมะละกอแขกดำกับมะละกอสายน้ำผึ้ง ทำให้มีลักษณะเด่นคือ มีรสชาติหวาน สีสวย เนื้อแน่น และให้ผลผลิตสูง

อ้อย หลักการสำคัญในการปลูกอ้อยข้ามแล้ง คือ การใช้น้ำฝนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในช่วงอ้อยเริ่มปลูกก่อนถึงย่างปล้อง อ้อยต้องการน้ำน้อย จะใช้ความชื้นที่เก็บไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเข้าฤดูฝนอ้อยเริ่มย่างปล้องต้องการน้ำมาก เมื่อได้น้ำฝนก็เติบโตอย่างต่อเนื่องผลผลิตจะสูง

มันสำปะหลัง มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เกษตรกรนิยมปลูกมาก เป็นพืชทนแล้ง ปลูกง่าย แมลงศัตรูพืชไม่มากเป็นพืชอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 70 ใช้ทำมันเส้นและอัดเม็ด ประมาณร้อยละ 30 ที่เหลือแปรรูปเป็นแป้งมัน และเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ปีละมหาศาล

ทานตะวัน เป็นพืชที่นำมหัสจรรย์ เป็นพืชที่มีระบบรากลึกและแข็งแรง ทำให้ต้นทนแล้งได้ดีมาก ดอกทานตะวันจะบานและหันไปทางทิศตะวันออกเสมอ ทานตะวันสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ดี จึงเป็นพืชที่น่าสนใจมากที่จะปลูกเป็นพืชปลายฤดูฝน

พริก เป็นพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในหน้าแล้ง และเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย อายุสั้น รายได้ดีมีการส่งเสริมเกษตรกร โดยปรับปรุงขยายพันธุ์พริกให้ดีขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตสูง

การปลูกพืชทนแล้ง และพืชใช้น้ำน้อย มีประโยชน์โดยตรงต่อการรับมือภัยแล้ง ทั้งยังช่วยปรับหน้าดินให้ดีขึ้นได้ด้วย ทำให้หน้าดินมีคุณภาพมากขึ้น เพราะเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ปลูกพืชซ้ำกันตลอดทั้งปี และช่วยลดความเสี่ยงต่อการทำนาปรังที่ต้องการใช้น้ำปริมาณมาก จึงขอให้เกษตรกรพิจารณาทางเลือกในการปลูกพืช โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่ ตลาดและความรู้ในการปลูกพืชชนิดใหม่ๆ อีกด้วย

นาย รัตวิ